

KẾT LUẬN

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 13 (KHÓA XXII) về kết quả công tác 6 tháng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 đã thống nhất đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng; bàn nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2023.

I. Kết quả công tác 6 tháng

Trong 6 tháng qua, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà trong bối cảnh thế giới bất ổn, thị trường xuất khẩu trong nước bị thu hẹp; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trong huyện. Đứng trước những khó khăn chưa trên, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Kinh tế của huyện có sự tăng trưởng ở một số lĩnh vực. Giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản tăng 3,83% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm công nghiệp - xây dựng tăng 3,31% so cùng kỳ, riêng giá trị sản phẩm công nghiệp giảm 0,72% so cùng kỳ. Giá trị sản phẩm thương mại và dịch vụ tăng 9,61% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 41,31% kế hoạch và 58,77% so với cùng kỳ. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung thực hiện; đời sống nhân dân trong huyện được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có chuyển biến; hệ thống chính trị của huyện được củng cố, kiện toàn. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân huyện và Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trên từng lĩnh vực:

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường và trật tự đô thị ở một số địa phương chưa được tập trung đúng mức, xử lý các trường hợp vi phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết. Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương, công tác lập thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công xây dựng một số công trình còn chậm, không đảm bảo theo tiến độ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Một số trạm y tế thiếu bác sỹ tại chỗ, cơ sở vật chất xuống cấp. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã và một số vị trí thuộc ngành giáo dục còn chậm so với kế hoạch.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ở một số vụ việc vẫn còn để kéo dài thời gian so với quy định. Công tác thu hồi ngân sách Nhà nước qua thanh tra đạt thấp.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa mạnh; chất lượng sinh hoạt một số chi bộ chậm chuyển biến; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội có lúc có nơi chưa sâu sát, thiếu kịp thời. Chuyển biến trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội bằng số liệu, biểu mẫu ở một số lĩnh vực còn chậm, gặp nhiều lúng túng; công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt thấp. Công tác dân vận trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao.

II. Một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ theo Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; trong 6 tháng cuối năm 2023 cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ; xây dựng và thực hiện mô hình "*Chi bộ bốn tốt*", "*Đảng bộ cơ sở bốn tốt*". Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về "*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" và chuyên đề năm 2023 gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Thực hiện và chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp. Hoàn thành việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động của tôn giáo trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận cấp cơ sở hướng đến Đại hội Mặt trận huyện. Chỉ đạo triển khai các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

2. Tập trung thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Triển khai Kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản

phẩm (OCOP) của huyện, phấn đấu hết năm 2023 có 10 sản phẩm OCOP được công nhận; tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn. Triển khai các biện pháp hỗ trợ ngư dân nuôi trồng thủy sản bền vững và hiệu quả gắn phát triển du lịch sinh thái trên đầm Thị Nại. Hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Phước Hưng và nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Phước Quang. Nâng cấp, kiên cố hóa các công trình thủy lợi phục vụ cho nước tưới, dân sinh, phòng chống lụt bão năm 2023. Chỉ đạo phối hợp hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Bình An – Phước Thành; đề xuất bổ sung quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện vào quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh. Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư cho người dân để thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025; tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và lập danh mục sử dụng đất năm 2024 gắn với công tác xử lý lấn chiếm và trật tự trên địa bàn; triển khai kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách gắn với chủ động triển khai các kịch bản linh hoạt về nguồn thu, chi ngân sách phù hợp với thực tế.

3. Tiếp tục triển khai một số hoạt động quảng bá du lịch theo Kế hoạch “*Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025*”; phối hợp Sở Du lịch xây dựng một số tour du lịch gắn với các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện. Triển khai có hiệu quả kế hoạch năm học 2023 - 2024; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận lại 13 trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trong ngành y tế, triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa và khám chữa bệnh bằng sỏ sức khỏe điện tử ở tất cả các tuyến. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện sinh kế người dân bền vững.

Nơi nhận:

- Thường trực TU,
- Đồng chí Đoàn Văn Phi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, (báo cáo)
- Các Ban của Tỉnh ủy,
- Huyện ủy viên,
- Các Ban của Huyện ủy và TTCT huyện,
- Các tổ chức cơ sở đảng,
- Lưu VPHU.

T/M HUYỆN ỦY
BÍ THƯ



Nguyễn Văn Hùng